

ประกาศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา ตั้งแต่พุทธศักราช 2492 สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ได้พัฒนานักคิด นักวิชาการ นักการศึกษา และครูอาจารย์ ออกไปบริหารการศึกษา พัฒนารากฐานสังคมประชาธิปไตยและความดีงามให้กับสังคมไทยมากกว่าครึ่งศตวรรษ วันที่ 28 เมษายน 2548 ซึ่งเป็น "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในวาระ 56 ปี ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคุณูปการแก่สังคมไทยสืบเนื่องมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า 56 ท่าน ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนการศึกษาในสังคมไทยขณะนี้ เป็นตัวแทนของพวกเรา เข้ารับ "รางวัลเกียรติยศ มศว เพื่อการศึกษา" ประจำปีพุทธศักราช 2548

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 เมษายน 2548

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการพัฒนามา 56 ปี ช่วงเวลานี้นับเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญช่วงหนึ่งของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ามกลางกระแสสังคมโลกและสังคมไทยที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อำนาจของความรู้มีพลังมากขึ้น แล้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะพัฒนาอำนาจของความรู้และพัฒนาพื้นที่ความรู้ ให้มีพลัง เพื่อสร้างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างไร

การบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในเชิงยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานประจำ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนและสร้างแนวรุกใหม่ให้กับมหาวิทยาลัยฯ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คือการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้มีความเป็นสากล และสามารถแข่งขันได้บนอัตลักษณ์แห่งตน ขับเคลื่อนการค้นคว้าวิจัยและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สามารถปฏิบัติได้ และส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์สังคม สร้างองค์ความรู้และพัฒนาความรู้ความสามารถร่วมกับสังคมและชุมชน

พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพนิสิตให้สามารถพัฒนาตน พัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างสันติสุข มีชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างสง่างามและมีศักดิ์ศรี มีส่วนร่วมในการพัฒนาสติปัญญาและกำลังคนในสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งความดีงามอย่างแท้จริงสืบไป



(ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 เมษายน 2548



วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

28 เมษายน 2548

"การศึกษาคือความเจริญงอกงาม"

ศึกษา วิรุฬห์ สมปตตะ

Education is Growth

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ถือกำเนิดขึ้นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความสามัคคีและผลักดันความร่วมมือทางด้านต่างๆ รวมทั้งการผลักดันทางการศึกษา "โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง" ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2492 ณ ถนนประสานมิตร กรุงเทพมหานคร เพื่อผลักดันการศึกษาทางด้านวิชาชีพครู ในช่วงเวลาที่วิชาชีพครูขาดแคลน ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของสังคม และศาสตร์ทางการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ ยังใหม่สำหรับสังคมในขณะนั้น ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้สถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ขึ้น และท่านก็ได้มีบทบาททางการศึกษาทั้งที่ โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสังคมไทย

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ถึงพุทธศักราช 2496 ปัญหาการขาดแคลนครูและนักการศึกษาเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งขึ้นในสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทุกๆ ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้นำการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ หรือผู้นำการศึกษาแบบพัฒนาการ (Progressive Education) ในสังคมไทย ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ ให้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา (College of Education) เพื่อพัฒนาปรัชญาแนวคิดและความรู้ความสามารถทางการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องผสมผสานสัมพันธ์กับสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งการพัฒนาการศึกษา ศาสตร์ให้เป็นวิชาชีพที่มีระบบแบบแผนและมีความลุ่มลึกในสังคมไทย

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้แนวคิดระบบโรงเรียนสาธิต (Demonstration School) เพื่อให้โรงเรียนสาธิตเป็นแปลงทดลองค้นคว้าในระบบการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้จัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยขยายวิทยาเขตปทุมวัน (2498) วิทยาเขตบางแสน (2498) วิทยาเขตพิษณุโลก (2510) วิทยาเขตมหาสารคาม (2511) วิทยาเขตสงขลา (2511)

วิทยาเขตพระนคร (2512) และวิทยาเขตพลศึกษา (2513) โดยมีวิทยาเขตประสานมิตรเป็นศูนย์กลางการบริหาร ซึ่งอาจถือได้ว่า เป็นการบริหารสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาแบบหลายวิทยาเขตเป็นแห่งแรกในสังคมไทย

วิทยาลัยวิชาการศึกษา ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการ และนักการศึกษาสมัยใหม่ ได้พัฒนาแนวคิดแบบพิพัฒนาการนิยมและการเรียนการสอนสมัยใหม่ นำมาบูรณาการกับพุทธธรรมและวางรากฐานไว้ในสังคมไทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คณะจารย์ นิสิต และบุคลากรได้ร่วมกันเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ปรับฐานะวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นมหาวิทยาลัย และย้ายสังกัดจากกระทรวงศึกษาธิการไปขึ้นกับทบวงมหาวิทยาลัยท่ามกลางการปกครองที่เข้มงวดกวดขันของรัฐบาลทหารในขณะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการพัฒนาโครงสร้างระบบการบริหารจัดการ และการเรียนการสอน ก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยและการขยายตัวที่มีความหลากหลายท้ายที่สุด **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** "มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร" ก็ได้รับสถาปนาขึ้นในปี 2517

จากอดีตที่มีคณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 5 (พุทธศักราช 2525-2529) จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 (พุทธศักราช 2535-2539) จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 8 (พุทธศักราช 2540-2544) จัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองที่ทันสมัยก้าวหน้า ผสานสัมพันธ์กับกระแสสากล และพัฒนาการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กร** พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และผสานสัมพันธ์กับชุมชน และกำลังดำเนินการ **มหาวิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตรอน** จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้

การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในเชิงยุทธศาสตร์ ได้สร้างแนวรุกใหม่หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนทางการค้นคว้าวิจัย การศึกษานานาชาติคุณภาพของสมอง การศึกษานานาชาติ ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ การศึกษาความยั่งยืน การศึกษาชุมชน การศึกษาในเชิงสหกิจศึกษา แนวรุกทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น แนวรุกทางด้านธุรกิจแฟชั่น เครื่องประดับ มัลติมีเดีย เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ฯลฯ **มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ** กำลังดำเนินการขยายบทบาททางการศึกษาเพื่อเปิดคณะใหม่ เช่น วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยธรรมสิขาลัย คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น กำลังพัฒนาสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา และกำลังพัฒนาองค์กร

ระดับศูนย์ เช่น ศูนย์บริการวิชาการ ศูนย์กีฬา มศว รวมทั้งโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กความต้องการพิเศษแห่งชาติ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ศูนย์การศึกษาและพัฒนาแพชั่น เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กำลังแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน ส่วนการศึกษา (Academic Zone) บริเวณพื้นที่เดิม ส่วนบริการชุมชนและธุรกิจเชิงวิชาการ พื้นที่ใหม่ลานอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พัฒนาพื้นที่ใหม่ สำหรับโรงเรียนสาธิต โรงเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนไอซีทีต่อไป





วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

"อดีตเพื่ออนาคต 2548"

28 เมษายน 2548

ในวาระครบ 56 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 28 เมษายน 2548 นี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นเสาหลักทางการศึกษาในสังคมไทยมากกว่าครึ่งศตวรรษ นักคิด นักวิชาการ นักการศึกษา และครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผลผลิตทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาระบบการศึกษาในสังคมไทย พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษาศาสตร์สมัยใหม่ ช่วยผลักดันสังคมไทย สังคมประชาธิปไตย ให้มีพัฒนาการก้าวไกลมาจนถึงวันนี้ นักวิชาการและนักการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นแล้วรุ่นเล่า ได้แสดงบทบาทและศักยภาพสูงยิ่งในสังคมไทย

วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ "28 เมษายน 2548" ปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอประกาศเกียรติคุณ "รางวัลเกียรติยศ มศว เพื่อการศึกษา" สำหรับศิษย์เก่าผู้แสดงศักยภาพและมีบทบาทสูงยิ่งในการพัฒนาการศึกษาไทยขณะนี้ จำนวน 56 คน ดังนี้

ดร.รุ่ง แก้วแดง

ดร.วิบูลย์ แซ่มชื่น

อาจารย์ไพบุลย์ เสียงก้อน

อาจารย์บุญรัตน์ วงศ์ใหญ่

อาจารย์มังกร กุลวานิช

อาจารย์ประเสริฐ งามพันธ์ุ

ดร.สมเกียรติ ขอบผล

อาจารย์สมศักดิ์ สุท่วยคิมหันต์

ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ดร.สุเมธ แยมุ่น

ดร.พลสันต์ โพธิ์ศรีทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์

รองประธานคณะกรรมการด้านการอุดมศึกษา

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคการอุดมศึกษาและการพัฒนา

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO RIHED)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์
 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี ศิริโกคาภิรมย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม บุญรัมย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร ศรีไตรรัตน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศุภระกาณูจน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิววัฒน์ นิจนตร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติช่วง พันธุเวช
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ กลิ่นงาม
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาธ สืบคำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช
 รองศาสตราจารย์ ดร.เป็รื่อง กิจรัตน์ภร
 รองศาสตราจารย์ ดร.เป็รื่อง จันดา
 ดร.พิชัย ละแมนชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ ยานุษติ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ดั่งวิเศษ
 รองศาสตราจารย์มานพ พรหมณโชติ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ ฮมแสน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา รักษการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 ในพระบรมราชูปถัมภ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 (ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เดือนสิงหาคม 2548)
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก แสงมีอานุภาพ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ สามโกเศศ
 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิมพิทักษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐรุจี กิจบริหาร
 รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิต เสดานานนท์
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี
 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชิตพงศ์
 ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหัส หาญสินธุ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย หาญสมบัติ
 รองศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรี สุพล วุฒิเสน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วัชรวราการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก เพทสุภรณ์กุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิตถ์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีถึง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1 เมษายน 2548